

Colorado Housing Connects (1-844-926-6632) là gì?

Colorado Housing Connects là dịch vụ đường dây trợ giúp về nhà ở duy nhất trên toàn tiểu bang, được điều hành bởi tổ chức phi lợi nhuận về nhà ở địa phương Brothers Redevelopment, với sự hợp tác của tiểu bang.

Bằng cách gọi cho Colorado Housing Connects, các điều hướng viên nhà ở có thể hỗ trợ người dân Colorado thông qua các dịch vụ và nguồn hỗ trợ nhà ở không khẩn cấp. Đường dây trợ giúp của chúng tôi cung cấp thông tin về nhiều loại dịch vụ nhà ở và các chủ đề liên quan đến người thuê nhà, chủ nhà, người mua nhà lần đầu, người cao niên, người khuyết tật và bất kỳ ai có quan tâm về công bằng nhà ở.

Chúng tôi đặt mục tiêu phòng tránh việc bị trục xuất bằng cách kết nối người dân Colorado với các nguồn hỗ trợ tiền thuê nhà tại địa phương, cho dù họ sống ở đâu, từ đó khuyến khích các giải pháp bền vững lâu dài, thông báo cho người dân về quy trình trục xuất và quyền của họ, đồng thời kết nối người dân với các dịch vụ giới thiệu pháp lý. Chúng tôi cũng làm việc để phòng tránh các trường hợp bị tịch thu nhà bằng cách kết nối chủ nhà với các cố vấn nhà ở được chính phủ chứng nhận, những người này có thể giúp cư dân tiếp cận các dịch vụ giới thiệu pháp lý, hỗ trợ tài chính, tư vấn nhà ở và nhiều dịch vụ khác nữa.

Colorado Housing Connects là nơi để được kết nối với các chương trình khác của Brothers Redevelopment. Trong đó, các dịch vụ bao gồm chương trình Home Modification and Repair Program (sửa đổi và sửa chữa nhà cho chủ nhà khuyết tật và cao tuổi); Paint-A-Thon Program (sơn nhà miễn phí cho người cao tuổi); Landlords Opening Doors (bố trí nhà ở cho những cư dân đang trong giai đoạn chuyển tiếp, phục hồi sau các vấn đề sức khỏe và rời khỏi các trung tâm phục hồi chức năng và viện dưỡng lão); nhà ở giá rẻ; và các dịch vụ cho người cao tuổi.

Colorado Housing Connects có miễn phí không?

Có, Colorado Housing Connects sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán.

Làm thế nào mọi người có thể tiếp cận Colorado Housing Connects?

Mọi người có thể tiếp cận Colorado Housing Connects bằng cách gọi 1-844-926-6632 hoặc truy cập coloradohousingconnects.org.

Những loại câu hỏi nào thường được mọi người hỏi Colorado Housing Connects?

Chúng tôi nhận được đủ loại câu hỏi liên quan đến nhà ở. Hiện tại nhiều người gọi đến hỏi về việc phòng tránh bị trục xuất hoặc bị tịch thu nhà. Chúng tôi cũng nhận được các cuộc gọi từ những người đang tìm kiếm nhà ở giá rẻ, với các vấn đề về người thuê và chủ nhà, những người muốn tìm hiểu thêm về cách mua nhà, các chủ nhà đang tìm kiếm các nguồn hỗ trợ liên quan đến ngôi nhà của họ, và nhiều câu hỏi khác nữa.

Làm thế nào để Colorado Housing Connects có thể giúp tôi trong các nhu cầu nhà ở của tôi?

Có rất nhiều nguồn hỗ trợ để giúp mọi người có nhu cầu về nhà ở. Mọi người có thể khó biết nguồn hỗ trợ nào là phù hợp nhất với mình. Các điều hướng viên am hiểu của chúng tôi sẽ kết nối người gọi với các nguồn hỗ trợ địa phương gần họ nhất để phòng ngừa trường hợp bị trục xuất hoặc tịch thu nhà, hoặc có thể giúp giải quyết các khó khăn về nhà ở — như các vấn đề về

người thuê nhà/chủ nhà, các lựa chọn tái cấp vốn và nhiều vấn đề khác nữa. Dịch vụ được cung cấp miễn phí.

Tôi là chủ nhà. Colorado Housing Connects có thể hỗ trợ tôi như thế nào?

Colorado Housing Connects hoạt động để hỗ trợ các chủ nhà bằng cách trả lời các câu hỏi về phiếu mua nhà, kết nối chủ nhà với các nguồn hỗ trợ để có thể giúp người thuê trả tiền thuê nhà và bằng cách giúp chủ nhà tiếp cận các dịch vụ như chương trình huấn luyện miễn phí do một số thành phố và quận trong tiểu bang cung cấp. Chúng tôi cũng có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến việc một người thuê nhà tiềm năng chuyển từ giai đoạn phục hồi sức khỏe hoặc cuộc sống được hỗ trợ, và chúng tôi có thể cung cấp thông tin về việc thuê nhà cho cựu chiến binh. Cho dù quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, chúng tôi sẽ đều có câu trả lời cho quý vị.

Colorado Housing Connects có dành cho người không nói tiếng Anh không?

Có, người không nói tiếng Anh có thể tiếp cận Colorado Housing Connects. Để yêu cầu sự hỗ trợ thông qua dịch vụ phiên dịch hoặc biên dịch, quý vị có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ hcinfo@brothersredevelopment.org bằng ngôn ngữ tùy chọn của quý vị. Chúng tôi sẽ làm việc với một dịch vụ thông dịch hoặc biên dịch có uy tín để đảm bảo quý vị có quyền tiếp cận thông tin cần thiết.

Colorado Housing Connects có yêu cầu cung cấp giấy tờ gì không?

Colorado Housing Connects là một dịch vụ miễn phí. Chúng tôi hỏi người gọi một số câu hỏi cơ bản về nhu cầu nhà ở và một số câu hỏi tùy chọn về hộ gia đình của họ. Khi một người gọi đến, họ không cần cung cấp cho điều hướng viên bất kỳ giấy tờ nào mới được trợ giúp. Chúng tôi không hỏi xem người đó có phải là công dân hay không. Các chương trình mà chúng tôi giới thiệu mọi người đến nhận sự trợ giúp về tiền thuê nhà có thể yêu cầu thủ tục giấy tờ, nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi sẽ giúp mọi người hiểu có những loại chương trình nào và loại giấy tờ nào mà họ có thể yêu cầu trước khi đăng ký.

Giờ làm việc của Colorado Housing Connects như thế nào?

Colorado Housing Connects mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua trang mạng của chúng tôi 24-7 và chúng tôi sẽ trả lời trong giờ làm việc.

Tôi phải sống ở đâu mới được tiếp cận Colorado Housing Connects?

Colorado Housing Connects dành cho mọi người dân Colorado trong tiểu bang.